



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง โครงการฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้สามารถนำความรู้แนวคิดใหม่ๆ ที่ได้รับไปเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านอาชีพและต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว อีกทั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้พ้นโทษให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมในทางบวกเป็นที่ยอมรับ ของสังคม สร้างโอกาสให้กลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ บประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ข้อ ๓.๓ (๓) การส่งเสริม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน โครงการฯ ดังปรากฏตามรายละเอียด แนบท้าย

อนึ่ง การอบรมตามโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจ ประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๒๓๘๙ - ๐๖๐๐, ๐-๒๓๘๕ - ๔๕๖๐, ต่อ ๑๑๐, ๑๑๓ (ในวัน และเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางรัชตา อธิคมกวินกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ - ๘๔๕ - ๒๔๕๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ลงวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดำเนินการตามโครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ตามนิยามของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังนี้

๑. เป็นผู้ยากจน หมายถึง บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานขั้นต่ำ (ผู้มีรายได้น้อย หรือเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

๒. เป็นผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / ผู้ป่วยเอดส์ / ครอบครัวยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบ

- ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี หมายถึง บุคคลที่มีกลุ่มอาการของโรคที่เกิดขึ้นจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่องที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ซึ่งไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Human Immune Deficiency Virus ได้เข้าสู่ร่างกายไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคจึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ

- ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์แล้ว และเมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่าย ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสต่างๆ เช่น ปอดบวม เชื้อรา มะเร็งบางชนิด เป็นต้น

- ครอบครัวยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบ หมายถึง ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์

๓. เป็นผู้พ้นโทษ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำ หรือทัณฑสถานในกรณีที่ได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษจำคุก อกยโทษ และได้รับการปลดปล่อยเมื่อจำคุกครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาล รวมทั้งผู้ที่พ้นจากการคุมประพฤติ โดยสามารถยื่นความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานราชทัณฑ์

** ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ฝึกอบรม

ณ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ช่องทางการสมัคร

สามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น ๓) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๘๙๐๖๐๐, ๐๒ ๓๘๕๔๕๖๐ ต่อ ๑๑๐, ๑๑๓